

แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตและคณาจารย์	นิสิตและคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	นิสิตและคณาจารย์ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา	การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่นิสิตและคณาจารย์	๑. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง
๒	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา	๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา ๒. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ	นิสิตสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก	การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านสหกิจศึกษา	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่บุคลากรและคณาจารย์	บุคลากรและคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	บุคลากรและคณาจารย์ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา	การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่บุคลากรและคณาจารย์	เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๑
๔	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา	เพื่อให้คณะทำงานสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา	คณะทำงานสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย ๒ แห่ง ต่อปี	คณะทำงานสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ต่อปี	คณะทำงานสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา	เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๕	โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะผู้บริหารสถานประกอบการ	๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา ๒. เพื่อเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะผู้บริหารสถานประกอบการ อย่างน้อย ๓ แห่ง ต่อปี	๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะผู้บริหารสถานประกอบการ จำนวน ๓ แห่ง ต่อปี ๒. สถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างน้อย ๑ แห่ง	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหารสถานประกอบการ	เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๖	โครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา	เพื่อมอบเงินรางวัลสำหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รวมทั้งมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น	๑. นิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น อย่างน้อย ๕ รางวัล ๒. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเกียรติบัตร อย่างน้อย ๕ คน	๑. นิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล ๒. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๕ คน	๑. นิสิตสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ๒. คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ๓. คณะกรรมการดำเนินงานฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ๔. การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา	๑. เพื่อให้มีระบบและกลไกในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ๒. เพื่อพิจารณาการดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	จัดการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประกอบด้วย ๑. คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี ๒. คณะทำงานสหกิจศึกษา อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี	จัดการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาประกอบด้วย ๑. คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา จำนวน ๒ ครั้งต่อปี ๒. คณะทำงานสหกิจศึกษา จำนวน ๓ ครั้งต่อปี	๑.จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ๒.จัดการประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๘	การพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา	๑. เพื่อให้คณะทำงานสหกิจศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ๒. เพิ่มจำนวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ๓. พัฒนามาตรฐานคุณภาพของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา	๑. คณะทำงานสหกิจศึกษา ผ่านการอบรมเพิ่มขึ้น ๒. อาจารย์จากคณะ/วิทยาลัย ผ่านการอบรมเพิ่มขึ้น	๑. คณะทำงานสหกิจศึกษา เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น ๒. อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น	การประสานและจัดส่งรายชื่อคณะทำงานและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ดังนี้ ๑. สมาคมสหกิจศึกษาไทย ๒. เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน	๑. สมาคมสหกิจศึกษาไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ ๒. เครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนบน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๙	การจัดทำระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์	เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์	มหาวิทยาลัยพะเยามีระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์	มหาวิทยาลัยพะเยาได้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์	จัดทำระบบสหกิจศึกษาออนไลน์	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๑๐	การติดตามภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษา	เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษา	๑. ได้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ดำเนินการติดตามภาวะการมีงานทำ ๒ ครั้งต่อปี	ข้อมูลภาวะการมีงานทำของนิสิต ร้อยละ ๑๐๐	๑.จัดทำและแจกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษา ๒.สรุปรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำของนิสิตสหกิจศึกษา	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)

ข้อที่ ๙ ร้อยละของจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา

ข้อที่ ๑๐ ร้อยละของจำนวนนิสิตสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้น

ข้อที่ ๑๑ จำนวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ข้อที่ ๑๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนงานสหกิจศึกษา